

KỶ HỢP THỨ NĂM, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ năm, sáng ngày 25/5, Quốc hội thảo luận tại tổ về các nội dung trình Quốc hội, gồm: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận; quyết định chủ trương đầu tư dự án đường giao thông từ quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận; việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giao, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia; việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết số 43/2022/QH15, ngày 11/1/2022 và chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tham gia thảo luận tại tổ 10 gồm đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Thái Bình, Hà Giang và Đồng Tháp.

Tham gia thảo luận, đa số đại biểu tổ 10 đồng tình với nội dung báo cáo của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Theo đó, với những quyết sách đúng đắn, kịp thời của Quốc hội, điều hành linh hoạt của Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2022 và những tháng đầu năm 2023 đạt được kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Chính phủ đã nỗ lực thực hiện các chính sách về an sinh xã hội, bảo vệ trẻ em, chính sách về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, bình đẳng giới... Báo cáo của Chính phủ cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khó khăn, thách thức đang đặt ra, từ đó có giải pháp phù hợp.

Đại biểu Nguyễn Văn Huy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình bày tỏ lo ngại khó đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP bởi tăng trưởng GDP quý I/2023 rất thấp; một số địa phương trong tỉnh tăng trưởng thấp, thậm chí suy giảm. Đại biểu nêu một số tồn tại đang kim hãm tốc độ phát triển của đất nước, đó là tiến độ giải ngân những

tháng đầu năm 2023 chậm hơn so với cùng kỳ, trong khi giải ngân vốn đầu tư công là một trong những giải pháp quan trọng góp phần tăng GDP khoảng 2%. Nhận định triển vọng tăng trưởng kinh tế cả nước quý II/2023 khó có đột phá, đại biểu đề nghị Chính phủ làm rõ khả năng và các giải pháp tiếp tục phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng, có thể cân nhắc chỉ tiêu tăng trưởng sát với tình hình thực tế.

Tham gia ý kiến về nội dung này, đại biểu Phan Đức Hiếu, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình cho biết, theo báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của VCCI vừa công bố, qua khảo sát về doanh nghiệp trong năm 2022 cho thấy những con số đáng suy ngẫm, số doanh nghiệp báo lãi giảm so với năm 2021, doanh nghiệp báo lỗ tăng, mức độ lạc quan của doanh nghiệp không được cải thiện. Đại biểu nhấn mạnh, tìm kiếm khách hàng và tiếp cận nguồn vốn là hai khó khăn lớn nhất mà doanh nghiệp đang gặp; ngoài ra là những khó khăn về tuyển dụng nhân sự, thủ tục hành chính, biến động của chính sách, pháp luật, khó khăn về môi trường kinh doanh... Đại biểu đề nghị Chính phủ tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, đặc biệt cần sự quyết liệt, quyết tâm mạnh mẽ hơn. Cùng với cải thiện môi trường kinh doanh, không nên ban hành thêm quy định nào làm gia tăng chi phí hoặc rào cản cho sản xuất, kinh doanh, nếu cần thiết ban hành quy định mới cần tính đến cơ chế hỗ trợ cho doanh nghiệp.

Đại biểu Nguyễn Văn Thân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình nêu quan điểm: Xã hội ổn định, kinh tế phát triển cần quan tâm đến các lĩnh vực bền vững như nông nghiệp, giáo dục, y tế, lao động. Đại biểu lo ngại tình trạng “cháy máu” lao động có chuyên môn cao, lao động lành nghề; nếu không tận dụng được lực lượng này sẽ dẫn tới tình trạng chuyển dịch từ khu vực nhà nước sang tư nhân, sang các doanh nghiệp FDI, thậm chí xuất khẩu lao động. Đại biểu băn khoăn, tại sao có thể đầu tư hàng triệu tỷ đồng cho cơ sở hạ tầng nhưng đầu tư cho con người chưa tương xứng, trong khi chủ trương của Đảng, Nhà nước luôn xác định đầu tư cho con người là trung tâm. Vì vậy, theo đại biểu, chế độ tiền lương, thu nhập của người lao động cần được cải thiện và không chỉ trông chờ vào nguồn ngân sách nhà nước mà cần có giải pháp đột phá. Đại biểu nhấn mạnh, đầu tư cho con người là đầu tư cho lâu dài, cho tăng trưởng bền vững, công việc này cần được tiến hành ngay từ thời điểm này.

Buổi chiều, Quốc hội làm việc tại hội trường nghe trình bày từ trình, báo cáo thẩm tra về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) và thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

VŨ SƠN TÙNG
(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh)

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN TẠI CHÙA KEO

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 25/5, tại chùa Keo, xã Duy Nhất (Vũ Thư) đã diễn ra Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2567, dương lịch 2023. Tới dự và chúc mừng Đại lễ có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành và huyện Vũ Thư. Về phía Giáo hội Phật giáo (GHPG) có Hòa thượng Thích Thanh Đức, Phó Pháp chủ GHPG Việt Nam; Thượng tọa

Thích Thanh Hòa, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương GHPG Việt Nam, Trưởng ban Trị sự GHPG tỉnh Thái Bình cùng các chư tôn đức thuộc Hội đồng Chứng minh GHPG Việt Nam và Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam; Ban Trị sự Phật giáo các địa phương trong tỉnh.

Trong không khí thành kính, trang nghiêm, các đại biểu cùng tăng ni, Phật tử, du khách thập phương đã nghe đại diện Ban Trị sự GHPG tỉnh Thái Bình đọc thông điệp của Đức

Pháp chủ GHPG Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567; diễn văn Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567. Đây là dịp để tăng ni, Phật tử ôn lại truyền thống “hộ quốc an dân” được kết tinh qua chiếu dài hơn 2.000 năm lịch sử Phật giáo Việt Nam. Với tư tưởng từ bi hỉ xả, giáo lý Phật giáo đã góp phần tô điểm cho nền văn hóa dân tộc Việt Nam với đức hiếu sinh, tinh thần ôn hòa, bao dung, vì hạnh phúc cho mọi người.

Với chủ trương nhập thế hành đạo hòa nhập vào đời sống, các tăng ni huyện Vũ Thư luôn tích cực hưởng ứng, tham gia và hoàn thành tốt các phong trào ích nước, lợi dân,

góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua các thành tựu trong công tác Phật sự đã khẳng định được vị thế của Phật giáo nói chung, GHPG và các tăng ni huyện Vũ Thư nói riêng, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội về lòng nhân ái thương yêu con người.

Tại Đại lễ Phật đản, các đại biểu cùng tăng ni, Phật tử đã cử hành nghi thức tụng niệm kính mừng Phật đản, nghi thức thắp Phật, dâng hoa cúng dường Đức Phật, cầu nguyện cho đất nước hòa bình và phồn thịnh.

LÊ TRUNG
(Đài TTTH Vũ Thư)

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THAM MƯU...

(Tiếp theo trang 1)

các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng góp phần định hướng dư luận. Đối mới nội dung, hình thức, tuyến truyền có chiều sâu trên các phương tiện thông tin đại chúng và qua hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật để tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều tin, bài, phóng sự về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt được tuyên truyền trên báo chí với phương châm “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực” đã kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Tại các hội nghị báo cáo viên hàng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp các thông tin thời sự, đồng thời phân tích làm rõ âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng internet. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong triển khai các giải pháp tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình, tính cấp bách và các

nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm yêu cầu trước mắt, lâu dài, phù hợp với từng cấp, từng ngành trong triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh thông qua các cuộc giao ban thực hiện quy chế phối hợp chỉ đạo công tác đấu tranh phản bác, ngăn chặn và xử lý thông tin xấu độc nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững ổn định tình hình, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Chủ động chỉ đạo, định hướng hệ thống tuyên giáo toàn tỉnh bám sát thực tiễn, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là tình hình tại các địa bàn có vướng mắc nảy sinh, phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời xử lý thông tin, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, giải thích để nhân dân hiểu rõ và tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi đắp ý chí kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng độc lập dân tộc

gắn liền với chủ nghĩa xã hội, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân được ngành tuyên giáo từ tỉnh tới cơ sở thường xuyên quan tâm triển khai. Lực lượng báo cáo viên tham gia công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị được tổ chức ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã, chất lượng được nâng lên. Hàng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đăng trên “Sổ tay đảng viên điện tử”, bản tin Thông báo nội bộ. Qua đó phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tìm hiểu, nghiên cứu các văn để lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, ngành Tuyên giáo Thái Bình tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp. Trọng tâm là nêu cao vai trò của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong tham mưu cấp ủy các cấp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết về lĩnh vực này. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống quê hương, đất nước. Đồng thời, giáo dục nâng cao nhận thức của người sử dụng internet và mạng xã hội, nhất là kỹ năng nhận biết, sàng lọc thông tin xấu, tiếp nhận thông tin hữu ích. Quan tâm, đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới. Phối hợp đồng bộ và phát huy ưu thế của các phương tiện thông tin đại chúng, làm tốt hơn vai trò chủ lực trong việc cung cấp thông tin về các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác đi báo tình hình, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng tư tưởng trước các vấn đề có liên quan đến các sự kiện chính trị, vụ việc phức tạp, nhạy cảm. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tích cực phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Xây dựng cơ chế phối hợp trao đổi xử lý thông tin giữa trung ương với tỉnh, giữa các ban, ngành của tỉnh với các huyện, thành phố trong việc quản lý, sử dụng thông tin. Siết chặt quản lý việc đăng tải các thông tin trên mạng xã hội, blog, trang tin điện tử; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng mạng xã hội để truyền bá quan điểm chống phá Đảng, Nhà nước hoặc tung tin thất thiệt gây ảnh hưởng xấu đến xã hội.

Đốt rác phát điện - biến rác thành tài nguyên

Giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt phát sinh là một trong những nhiệm vụ cấp bách hiện nay. Trong đó, giải pháp về công nghệ có ý nghĩa rất quan trọng. Ngày 11 tháng 4 năm 2023, UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Văn bản số 1091/UBND-NNTNMT về việc yêu cầu về công nghệ bảo đảm môi trường trong đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Để hiểu rõ hơn nội dung này, phóng viên Báo Thái Bình có cuộc trao đổi với ông Hoàng Văn Ngoan, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Phóng viên: *Xin ông cho biết, dưới góc độ chuyên môn ông thấy công nghệ xử lý rác thải nào phù hợp với Thái Bình hiện nay?*

Ông Hoàng Văn Ngoan: Qua khảo sát, trao đổi kinh nghiệm, nhận thấy công nghệ đốt rác phát điện là phù hợp với xu thế yêu cầu hiện nay và phù hợp với tỉnh Thái Bình, với các ưu điểm sau:

- Rác thải đầu vào không phải phân loại.
- Diện tích chiếm đất của dự án thấp hơn nhiều lần so với các công nghệ khác như chôn lấp, sản xuất phân vi sinh...
- Quy trình đốt rác chủ yếu có mức tự động hóa cao, hạn chế tối đa sự dụng lao động thủ công; xử lý triệt để tình trạng mùi hôi; tận dụng nguồn nhiệt lượng phát sinh để phát điện.
- Các nguồn ô nhiễm thứ cấp phát sinh (nước thải, khí

thải, xỉ lò, tro bay) được kiểm soát, xử lý đạt quy chuẩn môi trường và được giám sát chặt chẽ.

Phóng viên: *Ông có thể cho biết rõ hơn quy trình hoạt động của công nghệ đốt rác phát điện?*

Ông Hoàng Văn Ngoan: Rác thải đầu vào được đưa đến hầm chứa rác (lưu trữ tối thiểu 7 ngày để giảm độ ẩm và phân hủy bớt chất hữu cơ. Dưới lòng hầm có hệ thống thu gom nước rỉ rác đưa đến trạm xử lý nước thải, nước thải sau khi xử lý có thể sử dụng tưới hoàn làm nước làm mát. Trong hầm có hệ thống hút khí liên tục để hút khí vào buồng đốt, tạo áp lực âm tại hầm chứa rác, do đó giảm thiểu mùi tại hầm chứa rác và tận dụng được khí Mê-tan sinh ra tại hầm chứa rác để làm khí đốt tại buồng đốt). Rác thải từ hầm chứa rác sau khi ủ được đưa vào buồng đốt (hầm chứa rác liền cạnh buồng đốt). Tại đây sử dụng lò ghi đốt tịnh tiến (buồng đốt chia làm 3 khu vực gồm: khu vực sấy để tiếp nhận chất thải, làm khô và đốt một phần; khu vực đốt chính chất thải; cuối cùng là khu vực đốt kiệt).

Nhiệt phát sinh trong quá trình đốt được sử dụng làm nóng nồi hơi để quay tua-bin máy phát điện. Xí đáy lò được tận dụng làm vật liệu san lấp hoặc vật liệu không nguy.

Khí thải (khói lò) được xử lý qua các hệ thống xử lý gồm các công đoạn hấp thụ các chất độc hại, hạ nhiệt, thu gom, xử lý thu gom bụi (tro bay) trước khi xả ra môi

“Hiện nay, các nước phát triển như Đan Mạch, Thụy Điển, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc... đều đang sử dụng phương pháp đốt rác nhưng tận dụng nhiệt sinh ra trong quá trình đốt rác để biến nó thành năng lượng phát điện. Qua đó biến rác thành tài nguyên, biến rác thành nguyên liệu cho một nhà máy phát điện. Sau khi đốt rác, lượng tro xỉ còn rất ít nên đã giảm được lượng rác đáng kể. Công nghệ đốt rác phát điện có thể vô hại hóa rác thải do rác thải được đốt ở nhiệt độ cao, có thể đốt hầu hết các chất, bao gồm cả một số chất có hại. Đốt rác phát điện phù hợp với các khu vực đông dân, lượng rác thải phát sinh lớn ở các đô thị, khu vực đồng bằng có mật độ dân số cao.

Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Thị Kim Chi Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam

trường qua ống khói; tro bay trộn với phụ gia làm gạch, vật liệu chôn lấp và được quản lý, kiểm soát chặt chẽ. Khí thải, nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn môi trường, nước thải sau xử lý được tưới bón, sử dụng trong nhà máy. Như vậy, công nghệ đốt rác phát điện có ưu điểm là tiêu hủy được 80 - 90% thể tích và khối lượng rác thải, xử lý triệt để tình trạng mùi hôi và nguy cơ ô nhiễm nguồn nước, tận dụng nguồn nhiệt lượng phát sinh để phát điện, tiết kiệm

XÂY DỰNG HỒ SƠ NGHỆ THUẬT CHÈO...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 25/5, tại trụ sở UBND tỉnh đã diễn ra cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng hồ sơ nghệ thuật chèo bằng sông Hồng để trình UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đồng chủ trì cuộc họp có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo; Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban Chỉ đạo. Dự họp có các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Phúc, UBND tỉnh Thái Bình và các thành viên Ban Chỉ đạo.

Hội nghị này, nghệ thuật chèo tỉnh Thái Bình đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ, trong đó cho phép tỉnh Thái Bình chủ trì, phối hợp với các địa phương liên quan lập hồ sơ đề nghị UNESCO đưa nghệ thuật chèo đồng bằng sông Hồng vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đến nay Thái Bình đã triển khai một số công việc quan trọng, nhất là phối hợp với Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội là đơn vị trúng thầu xây dựng hồ sơ quốc gia nghệ thuật chèo đồng bằng sông Hồng để trình UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã tổ chức các đoàn công tác gồm các nhà nghiên cứu, chuyên gia phối hợp với sở văn hóa, thể thao và du lịch các địa phương khu vực đồng bằng sông Hồng triển khai các nội dung thực hiện việc xây dựng hồ sơ quốc gia. Trong đó, đã tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, thu thập tài liệu; tổ chức nghiên cứu diễn dã với sự tham gia của cộng đồng, người thực hành chèo tại các địa phương khu vực đồng bằng sông Hồng; tổ chức ghi hình và chụp ảnh tại các địa phương khu vực đồng bằng sông Hồng; tổ chức lấy phiếu kiểm kê di sản và phiếu đồng thuận của cộng đồng theo hướng dẫn của UNESCO tại các địa phương khu vực đồng bằng sông Hồng.

Tại cuộc họp, các đại biểu đánh giá nội dung công việc đã thực hiện, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là tiếp tục hoàn thiện các báo cáo theo yêu cầu của UNESCO, tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế để xin ý kiến, hoàn thiện hồ sơ.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban Chỉ đạo đề nghị: Ngay

sau cuộc họp, UBND tỉnh Thái Bình có văn bản gửi các tỉnh, thành phố có di sản nghệ thuật chèo để xác nhận việc tham gia xây dựng hồ sơ. Sau khi đã có ý kiến của các tỉnh, thành phố, tỉnh Thái Bình có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo về việc lấy ý kiến tham gia của các địa phương. Các địa phương cùng tham gia trong việc xây dựng hồ sơ nghệ thuật chèo cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa với đơn vị tư vấn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình để kiểm kê, giám sát, xây dựng hồ sơ mang tính toàn diện, bảo đảm tiến độ về thời gian đã đề ra. Đồng chí Thứ trưởng mong muốn hồ sơ quốc gia nghệ thuật chèo đồng bằng sông Hồng sẽ sớm được hoàn thành, là cơ sở để trình UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo nhấn mạnh: Với tư cách đơn vị chủ trì lập hồ sơ quốc gia nghệ thuật chèo đồng bằng sông Hồng, tỉnh Thái Bình đã nghiêm túc quan triệt, triển khai các công việc được giao theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như của tổ chức UNESCO. Đồng chí trân trọng cảm ơn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng và đơn vị tư vấn đã phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ tinh thần và Ban Chỉ đạo hoàn thành nhiều nội dung quan trọng. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị các tỉnh, thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Thái Bình trong việc hoàn thiện hồ sơ. Về thời gian, đồng chí đề nghị đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ đề trình UNESCO trong năm 2024. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tích cực phối hợp đơn vị tư vấn nghiên cứu làm rõ vấn đề tài động, ảnh hưởng về thời gian, thủ tục pháp lý, kinh phí, điều chỉnh tên gọi của hồ sơ... trong trường hợp mở rộng phạm vi của hồ sơ ra các tỉnh ngoài phạm vi đồng bằng sông Hồng. Trường hợp cần thiết có sự thay đổi cần tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục quan tâm, hỗ trợ việc xây dựng hồ sơ nghệ thuật chèo đồng bằng sông Hồng để trình UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

TU ANH

CÁC DOANH NGHIỆP...

(Tiếp theo trang 1)

quy định khung, tổng thời gian bán hàng, đối tượng áp dụng, thực hiện các thủ tục hành chính...

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc quy định thời gian bán hàng cần sớm được ban hành nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, phòng ngừa doanh nghiệp, cửa hàng đóng cửa để tích trữ, găm hàng chờ tăng giá ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng; đồng thời là cơ sở pháp lý giúp các cơ quan chức năng giám sát, kiểm tra, xử lý khi doanh nghiệp vi phạm. Đây là văn bản quy phạm pháp luật nên Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành,

địa phương tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện nội dung, thể thức của quy định, bảo đảm các yếu tố đúng pháp luật, ngắn gọn, súc tích, cụ thể, dễ hiểu, không để hiểu sai hoặc nhiều ý hiểu gây khó khăn trong thực hiện. Quy định chặt chẽ nhưng không để phát sinh thêm thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân kinh doanh xăng dầu. Đồng chí giao Sở Công Thương tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các sở, ngành, khẩn trương hoàn thiện dự thảo quy định thời gian bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, trình thành viên UBND tỉnh cho ý kiến và thực hiện các bước quy trình để UBND tỉnh ký ban hành thực hiện.